

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับหลักการอบรมทางวิชาการสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Academic Fellowship)

Academic Fellowship เหมาะสำหรับใคร

คำถาม: **Academic Fellowship** ของแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน (DFCM Department of Family and Community Medicine) คืออะไร

คำตอบ: Academic Fellowship

เป็นการศึกษาต่อเนื่องเต็มเวลาแบบเข้มที่มุ่งหมายจะเพิ่มพูนการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและงานอนามัยพื้นฐานโดยพัฒนา ความเป็นผู้นำ, การสอนและทักษะด้านการค้นคว้า ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

คำถาม: ข้าพเจ้าเป็นแพทย์แต่ไม่ใช่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะเข้ารับการอบรมได้หรือไม่

คำตอบ: Academic Fellowship

เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนแพทย์สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว อย่างไรก็ตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆจำนวนมากก็สำเร็จหลักสูตรนี้ ทั้งนี้ fellow (แพทย์ประจำบ้านต่อยอด)ที่จะเข้าอบรมต้องได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะและประกอบวิชาชีพอยู่ในประเทศของตน

คำถาม: ข้าพเจ้าเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขแต่ไม่ได้เป็นแพทย์ เช่น

เภสัชกร/นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด/พยาบาล จะเข้ารับการอบรมในโครงการนี้ได้หรือไม่

คำตอบ: ได้ Academic Fellowship

เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนแพทย์สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขที่ไม่ใช่แพทย์เมื่อได้รับการอบรมจากโครงการก็พบว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพของตน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นๆในประเทศของตน

คำถาม: ข้าพเจ้ามีความสนใจเฉพาะการพัฒนาทักษะของข้าพเจ้านในฐานะนักการศึกษาด้านคลินิก

คิดว่าการอบรมในโครงการนี้จะประโยชน์กับข้าพเจ้าหรือไม่

คำตอบ: เป็นประโยชน์ เพราะเป็นไปได้ที่ผู้เข้าอบรมในโครงการ Academic Fellowship

สามารถเน้นเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางการแพทย์

และยังเป็นไปได้ที่จะเข้าอบรมโครงการอื่นที่ใช้เวลาน้อยกว่าอีกหนึ่งโครงการทางแผนกเปิดอบรมเพื่อเน้นด้านการศึกษาทางกา

รแพทย์ เช่น [Clinical Teacher Certificate](#) และ [Interprofessional Applied Practical Teaching and Learning in the Health Professions \(INTAPT\)](#)

คำถาม: การอบรมนี้จะเป็นการเตรียมข้าพเจ้าให้เป็นนักวิจัยใช่หรือไม่

คำตอบ: ไม่ใช่ มีวิชาที่เปิดในโครงการ Academic Fellowship

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเขียนงานวิจัยและหลักฐานทางการแพทย์

อย่างไรก็ตามวิชาดังกล่าวไม่อาจถือว่าเป็นการเตรียมผู้รับการอบรมให้เป็นนักวิจัย

คำถาม: **Academic Fellowship** ต่างจาก [บัณฑิตวิทยาลัยของ DFCM](#) (เช่น วุฒิ MPH **Master of Public Health, MScCH Master of Science in Community Health**) อย่างไร

คำตอบ: มีหลายสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Academic Fellowship และ หลักสูตรปริญญา MScCH (FCM Family and Community Medicine, HPTE Health Practitioner Teacher Education) ในขณะที่หลักสูตรปริญญา MPH (FCM) เน้นงานคลินิกมากกว่ารวมทั้งให้ความรู้และทักษะมากกว่าสำหรับผู้ให้บริการสาธารณสุขพื้นฐานเพื่อนำเอาหลักการสาธารณสุขมาใช้กับงานด้านคลินิก

การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรียังต้องแสดงความเข้าใจที่ลึกและมีรายละเอียดมากกว่าอีกทั้งการให้คะแนนวิชาต่างๆก็ขึ้นอยู่กับหนังสือตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการรับสมัครเรียนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยแยกต่างหากซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก [เว็บไซต์](#)

คุณสมบัติที่เข้าข่ายสามารถเข้ารับการอบรม

คำถาม: ข้าพเจ้าเป็นแพทย์อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาแต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของแคนาดา (**IMG International Medical Graduate**) จะสามารถเข้าอบรมโครงการ **Academic Fellowship** ได้หรือไม่

คำตอบ: ไม่ได้

ท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขและประกอบวิชาชีพนั้นอยู่ในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

ผู้ที่ไม่มีสถานะภาพเป็นผู้พักพิงในประเทศแคนาดาจะเข้าข่ายรับการอบรมได้ต่อเมื่อมีหนังสือจากหัวหน้าหน่วยงานของท่าน ยืนยันว่าหลังการอบรมสิ้นสุดท่านจะเดินทางกลับไปปฏิบัติงานในประเทศของท่าน

คำถาม:

ข้าพเจ้าเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะในประเทศไทยของข้าพเจ้าแต่ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ให้การปฐมพยาบาลฉุกเฉินอยู่ในแคนาดา ข้าพเจ้าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

คำตอบ: ได้ Academic Fellowship

เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนแพทย์สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขแต่ไม่ได้เป็นแพทย์เมื่อได้รับการอบรมก็พบว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพของตน

ทั้งนี้ผู้เข้าโครงการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นๆในประเทศของตน

คำถาม: ข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาเพียง 3 – 6 เดือน จะเข้ารับการอบรมได้หรือไม่

มีทางเลือกอื่นสำหรับข้าพเจ้าอีกไหม

คำตอบ: การอบรมในโครงการ Academic Fellowship ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 12 เดือนจึงจะสำเร็จได้

นักศึกษาท่านใดที่มีเวลาน้อยกว่านี้สามารถสมัคร [เรียนแบบรายวิชา](#) โดยเลือกหนึ่งหรือสองวิชาจากรายชื่อวิชาที่ปรากฏในเมนู

Academic Fellowship หรือจากหลักสูตร [ประกาศนียบัตรผู้สอนงานด้านคลินิก](#)

โดยประมาณแล้ววิชาต่างๆจะเริ่มเรียนวันที่ 1 มกราคม, 1 พฤษภาคม, 1 กรกฎาคม และ 1 กันยายน โดยปกติใช้เวลา 4 เดือน

ยกเว้นเดือนกรกฎาคมที่ใช้เวลา 2 เดือน

การสมัคร

คำถาม: ข้าพเจ้าจะสมัครได้อย่างไร

คำตอบ: สมัครได้ที่ [เว็บไซต์](#) ของแผนก

คำถาม: ข้าพเจ้าต้องส่งเอกสารอะไรบ้างเพื่อใช้ประกอบในการสมัคร

คำตอบ: ใบสมัครที่สมบูรณ์ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

- แบบฟอร์มใบสมัคร
- ระเบียบแสดงหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา
- คำแถลงที่อธิบายว่าท่านคาดหวังอะไรจากโปรแกรมนี้จะช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์
- หนังสือรับรองจากบุคคลสามท่าน โดยชื่อของแต่ละบุคคลต้องปรากฏบนหัวกระดาษที่ใช้ และหนึ่งในสามท่านนั้นต้องมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกที่ท่านกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน

- หนังสือรับรองของหัวหน้าแผนก/หน่วยงานที่ท่านจะกลับไปทำงานด้วยหลักจากสำเร็จการอบรม
- หลักฐานที่แสดงว่าท่านมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีเพียงพอทั้งนี้ใช้ผลจากการทดสอบภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดในคำถามถัดไป)

ใบสมัครของที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา

ทางโครงการจะส่งอีเมลถึงผู้สมัครเพื่อแจ้งให้ทราบว่ายังขาดเอกสารใดบ้าง

คำถาม: เกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร

คำตอบ:

เพื่อให้แน่ใจว่าความสามารถขั้นพื้นฐานที่จะทำความเข้าใจในสื่อการเรียนของหลักสูตร, การมีส่วนร่วมและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงได้

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและพูดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักซึ่งรวมไปถึงแม้จะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน

โครงการนี้ยอมรับผลการสอบ [ESL](#) ด้วยเงื่อนไขผลสอบต้องอยู่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

หากคะแนนของผู้สมัครอยู่ในระดับคาบเส้นผู้ที่ได้รับเลือกต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษรหัส 0151

ของมหาวิทยาลัยโตรอนโตดำเนินการโดย [โครงการศึกษาต่อเนื่อง](#) ก่อนที่จะเข้ารับการอบรมในโครงการ หากผลสอบ ESL

ได้คะแนนต่ำกว่าขั้นต่ำมากเกินไปผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรม

คำถาม: การสมัครต้องใช้เวลาานเท่าไรจึงจะทราบผล

คำตอบ: กรณีปกติเราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าได้รับใบสมัครของท่านแล้วภายในสองวันหลังจากได้รับใบสมัครของท่าน

ในขั้นตอนนี้ท่านอาจจะได้รับแจ้งว่าเอกสารของท่านไม่เรียบร้อยและจะไม่มีการพิจารณาใดๆจนกว่าท่านจะส่งเอกสารเพิ่มเติมซึ่งท่านจะได้รับแจ้งด้วยว่าเอกสารใดที่ขาดหายไป

หลังจากนั้นท่านจะต้องรอหนึ่งถึงสองสัปดาห์ซึ่งระหว่างนี้ผู้อำนวยการของโครงการจะเป็นผู้พิจารณาใบสมัครของท่าน

จากนั้นท่านจะได้รับหนังสือตอบรับการอบรมพร้อมเงื่อนไขสำหรับท่านหรือหนังสือตอบปฏิเสธ

หากการพิจารณาต้องใช้เวลามากกว่าสองสัปดาห์ท่านก็จะได้รับอีเมลชี้แจงว่าการพิจารณาต้องใช้เวลามากขึ้น

ทางโครงการให้ความสำคัญกับการพิจารณาใบสมัครเป็นลำดับต้นๆดังนั้นกรณีที่ต้องใช้เวลามากกว่านี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ

คำถาม: ข้าพเจ้าต้องทำอะไรบ้างหากได้รับหนังสือตอบรับแบบมีเงื่อนไข

และขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรเมื่อข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติได้ครบตามเงื่อนไข

คำตอบ: หากท่านได้รับหนังสือตอบรับแบบมีเงื่อนไขท่านจะต้องปฏิบัติตามให้ครบตามเงื่อนไขก่อนที่จะเข้าอบรมได้ ท่านควรดำเนินการเพื่อให้เข้าเงื่อนไขต่างๆโดยแจ้งทางโครงการทราบเมื่อบรรลุเงื่อนไขแต่ละข้อ เมื่อท่านสามารถบรรลุเงื่อนไขทุกข้อและแจ้งให้โครงการทราบครบถ้วนแล้วท่านจะได้รับหนังสือยืนยัน ซึ่งจะมียรายละเอียดของการเดินทางไปเมืองโตรอนโตและการเข้าอบรม เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องบรรลุเงื่อนไขที่กำหนดให้และได้รับหนังสือยืนยันเพราะในหนังสือจะระบุรายละเอียดของวีซ่า เริ่มอบรม, กำหนดการของการอบรมรวมทั้งการลงทะเบียนและข้อแนะนำในการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงเมืองโตรอนโต

คำถาม: ข้าพเจ้าสามารถเลื่อนการอบรมออกไปได้หรือไม่

คำตอบ: เมื่อท่านได้รับการตอบรับท่านสามารถเลื่อนออกไปได้ 12 เดือน หลังจากนั้นท่านจะต้องเริ่มขั้นตอนการสมัครใหม่

คำถาม: ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัครจากต่างประเทศ

ข้าพเจ้าควรยื่นใบสมัครผ่านหน่วยงานในประเทศของข้าพเจ้าหรือสมัครโดยตรงไปที่สำนักงานของแผนก

คำตอบ: ท่านควรสมัครโดยตรงกับสำนักงาน Academic Fellowship ที่ [เว็บไซต์](#)

ท่านจะไม่ได้ข้อได้เปรียบใดๆจากการยื่นใบสมัครผ่านหน่วยงานในประเทศของท่าน

คำถาม: ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัครจากต่างประเทศจะสามารถขออบรมในโครงการ Academic Fellowship โดยใช้เวลากายใน 12 เดือนได้หรือไม่

คำตอบ: เป็นไปได้ ปกติโครงการนี้หากปฏิบัติตามแบบเต็มเวลาจะใช้เวลา 24 เดือน

แต่ถ้าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีและไม่ต้องติดภาระกิจอื่นๆก็สามารถสำเร็จหลักสูตรได้ภายใน 12 – 15

เดือน ผู้สมัครที่ประสงค์จะใช้เวลานั้นดังกล่าวควรศึกษารายละเอียดของตารางหลักสูตรจากเว็บไซต์ของ DFCM ให้ดี

ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถแบกรับปริมาณงานมากเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ปกติการขอรับทุนการศึกษาที่ใช้เวลานั้นย่อมง่ายกว่าการขอรับซึ่งต้องใช้เวลายาวนานกว่า

คำถาม: ข้าพเจ้าจะขอรับหนังสือตอบรับก่อนเพื่อจะนำไปใช้ประกอบในการขอรับทุนการศึกษาได้หรือไม่

คำตอบ: เป็นไปได้ ทั้งนี้ใบสมัครที่สมบูรณ์จะได้รับการพิจารณาค่อนข้างทันทีที่ทางโครงการได้รับ

ถัดจากนั้นขั้นตอนการทำหนังสือตอบรับพร้อมทั้งเงื่อนไขจะดำเนินการทันที

หนังสือตอบรับพร้อมเงื่อนไขจะระบุเงื่อนไขที่ผู้สมัครต้องดำเนินการก่อนที่ผู้สมัครจะเริ่มเข้ารับการอบรม

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร

คำถาม: ข้อแตกต่างของโครงการ 1 ปีและโครงการ 2 ปี เป็นอย่างไร

คำตอบ: ข้อแตกต่างคือคุณสมบัติของผู้สมัคร ส่วนเนื้อหาและค่าธรรมเนียมเหมือนกัน
ประเด็นก็คือตัวท่านเองจะสามารถศึกษาวิชาต่างๆจนสำเร็จได้หรือไม่ภายใน 1 ปี (เรื่องที่ต้องพิจารณาคือ การใช้ภาษาอังกฤษ, ภาวะทางครอบครัว, การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรม เป็นต้น) ปกติ fellow ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะได้รับคำแนะนำให้ใช้หลักสูตร 2 ปี
รวมทั้งคำแนะนำให้ใช้เวลาเพิ่มเติมที่จะศึกษาวิชาอื่นๆเพิ่มหรือเข้าโครงการภาคปฏิบัติที่น่าสนใจ

คำถาม: ข้าพเจ้าจะเริ่มการอบรมได้เมื่อไหร่

คำตอบ: วันที่เหมาะสมคือ 1 กรกฎาคม ขณะเดียวกัน 1 พฤษภาคม และ 1 กันยายน ก็สามารถเริ่มการอบรมได้
ทั้งนี้ท่านไม่สามารถเริ่มการอบรมได้ในเดือนมกราคม

คำถาม: วิชาและคุณสมบัติที่ต้องการของโครงการมีอะไรบ้าง

คำตอบ: โปรดดูรายละเอียดใน [เว็บไซต์](#)

คำถาม: มีวิชาใดที่สามารถเรียนทางออนไลน์ได้หรือไม่

คำตอบ: มีหนึ่งวิชาที่สามารถเรียนแบบโต้ตอบกันได้ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
นอกนั้นจะเป็นการเรียนในชั้นเรียน บางวิชาเรียนเป็นโมดูลคือใช้เวลาในห้องเรียนตลอดหนึ่งสัปดาห์จากนั้นจะมีการบ้านให้ทำ
แต่ส่วนใหญ่จะเรียนตามตารางกำหนดในแต่ละสัปดาห์ไปจนหมดเทอม

คำถาม: ข้าพเจ้าจะเรียนบางวิชาของโครงการโดยอยู่ที่ประเทศของข้าพเจ้าได้หรือไม่

คำตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมต้องอาศัยอยู่ในเมืองโตรอนโต้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
แต่อาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับภาคปฏิบัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวข้อของการปฏิบัตินั้นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ทำในเมืองโตรอนโต้
นักศึกษาท่านใดที่สนใจจะทำภาคปฏิบัติต้องปรึกษากับผู้อำนวยการของโครงการล่วงหน้าเกี่ยวกับภาคปฏิบัติที่ต้องการฝึก

คำถาม: การให้คะแนนวิชาต่างๆเป็นอย่างไร

คำตอบ: วิชามาตรฐานทุกวิชาของ Academic Fellowship ให้คะแนนแบบ ผ่าน หรือ ตก
วิชาส่วนใหญ่ให้คะแนนโดยพิจารณาจากกิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับวิชานั้นๆ เช่น รายงานที่ส่งกลางเทอมและสิ้นเทอม,
รายงานหน้าชั้น, และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

คำถาม: ท่านที่ข้าพเจ้าได้รับการตอบรับให้เข้าโครงการจะสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโครงการได้หรือไม่

คำตอบ: Academic Fellowship เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการอย่างไม่เป็นทางการที่ผู้อำนวยการได้ทุกเมื่อ และการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการสามารถทำได้ปีละ 2 ครั้ง การประเมินผลของโครงการอย่างเป็นทางการจาก fellow จะกระทำทุกครั้งเมื่อเรียนจบในแต่ละวิชา ส่วนข้อคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ fellow มักจะเสนอให้ทางโครงการทราบในระหว่างที่กำลังศึกษาแต่ละวิชา

คำถาม: มีแหล่งข้อมูลหรือบริการอะไรที่ให้กับนักศึกษาของโครงการบ้าง

คำตอบ: fellow สามารถใช้ห้องสมุดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ DFCM ซึ่งบรรณารักษ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์คอยให้ความช่วยเหลือ, ห้องสมุดโรบาสซึ่งเป็นห้องสมุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความชำนาญพิเศษ, ได้รับอีเมลเอดเดรสของมหาวิทยาลัยโตรอนโต, สามารถใช้สื่อการเรียนบนเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย, หลักสูตรเสริมที่เน้นให้ความรู้การทำรายงานที่ช่วยหลีกเลี่ยงการเข้าข่ายลอกเลียนงานของผู้อื่น, การค้นคว้างานเขียนของผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ, การใช้ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและวิชาการของมหาวิทยาลัยโตรอนโตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

คำถาม: ข้าพเจ้าสามารถลงทะเบียนเรียนหรือประชุมทางวิชาการนอกโครงการได้หรือไม่

คำตอบ: ทางโครงการสนับสนุนให้ fellow ทุกท่านเข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่เหมาะสมในระหว่างที่เข้าอบรมในโครงการ เป็นการดีที่จะแสดงผลงานทางวิชาการในการประชุมตามโอกาสที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของโครงการนี้ซึ่งปกติจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การทุนการศึกษาของ fellow เอง อย่างไรก็ตามการประชุมทางวิชาการนอกเหนือจาก Academic Fellowship ต้องไม่ขัดกับเวลาที่จะใช้ในการเรียนหรือฝึกหัดของโครงการ

คำถาม: ผลจะเป็นอย่างไรหากข้าพเจ้าทำคะแนนไม่ผ่านในวิชาหนึ่งวิชาใด และจะมีโอกาสได้แก้ตัวหรือไม่

คำตอบ:

การทำคะแนนไม่ผ่านวิชาหนึ่งวิชาใดจะมีผลทำให้การเข้าร่วมโครงการสิ้นสุดลงโดยที่ท่านจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน หาก fellow ท่านใดทำคะแนนไม่ผ่านหรือได้รับคำเตือนว่ามีโอกาสที่ผู้อำนวยการโครงการจะประสานงานกับ fellow ท่านนั้นและอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นๆ เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการที่จะช่วยให้ fellow ประสบความสำเร็จในการเรียนวิชานั้น

ทางโครงการจึงสนับสนุนให้ fellow

ที่มีปัญหาในการเรียนเข้าพบผู้อำนวยการโครงการทันทีที่มีปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันแทนที่จะรอจนทราบผล

คำถาม: จะได้รับอะไรหลังจากสำเร็จ **Academic Fellowship**

คำตอบ: ผู้สำเร็จทุกวิชาของ **Academic Fellowship** จะได้รับประกาศนียบัตรจาก

สำนักงานการศึกษาต่อเนื่องและการพัฒนาวิชาชีพ (CEPD Continuing Education and Professional Development)

ของคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต

ทั้งนี้กิจกรรมทุกส่วนของการอบรมต้องสำเร็จอย่างสมบูรณ์จึงจะได้รับประกาศนียบัตร

คำถาม: เป็นไปได้หรือไม่ที่จะย้ายการเรียนจาก **Academic Fellowship** ไปทำวุฒิการศึกษาแทน

คำตอบ:

เป็นไปได้ที่จะดำเนินการทั้งนี้ขึ้นตอนการสมัครเพื่อทำวุฒิทางการศึกษาแยกและบริหารโดยหน่วยงานที่ต่างออกไป

ภายในมหาวิทยาลัย หาก fellow

ท่านใดประสงค์จะดำเนินการจะต้องปรึกษากับผู้อำนวยการโครงการก่อนจบการศึกษาในเทอมที่หนึ่งของโครงการ

ค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา

คำถาม: ค่าธรรมเนียมครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง

คำตอบ: ค่าธรรมเนียมของ **Academic Fellowship** ครอบคลุมการเลือกเรียนทุกวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย, การประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโครงการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานและค่าพิมพ์สำเนาเอกสารที่ให้บริการในแผนก, การเข้าใช้บริการที่กำหนดให้ของมหาวิทยาลัยซึ่งรวมทั้งการใช้ห้องสมุดโรบอทส์และอีเมลล์แอดเดรสของมหาวิทยาลัย, การเรียนวิชาอื่นนอกโครงการที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโครงการ กล่าวโดยทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการโดย **Academic Fellowship**

เป็นที่ปรากฏว่าบ่อยครั้งผู้สนับสนุนทุนการศึกษาของ fellow

จะให้ทุนในการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนอกโครงการและรับผิดชอบค่าหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วย

ส่วนค่าใช้จ่ายในด้านที่พักอาศัยและอาหารตลอดจนค่าใช้จ่ายจำเป็นที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นอีกต่างหาก

คำถาม: มีเงินทุนให้ fellow สำหรับโครงการนี้หรือไม่

คำตอบ: ผู้สมัครจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันของตน

อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมนี้อาจจะพิจารณาให้กับผู้สมัครจากบางประเทศ

หากผู้สมัครท่านใดไม่ได้รับเงินทุนก็อาจจะเลือกเรียนเป็นรายวิชาจาก [วิชาเลือกเป็นรายวิชา](#) หรือ

[ประกาศนียบัตรผู้สอนด้านคลินิก](#) (Clinical Teacher Certificate CTC)

ผู้สมัครที่มีสัญชาติแคนาดาอาจจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินสองในสามจากโรงพยาบาลต้นสังกัดและหน่วยงานกลางของ DFCM โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ [ค่าธรรมเนียม](#) จากเว็บไซต์ของเรา

คำถาม: มีแหล่งที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในเมืองโตรอนโตที่ **fellow** ที่สามารถติดต่อขอรับได้หรือไม่

คำตอบ: ไม่มีหน่วยงานใดในเมืองโตรอนโตที่สามารถให้ทุนการศึกษาแก่ **fellow** จากต่างประเทศได้ สำหรับ **fellow** ที่เป็นคนแคนาดา มีกองทุนท้องถิ่นหลายแห่งที่สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้หากเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่าย [เว็บไซต์](#) นี้สามารถให้ข้อมูลเริ่มต้นได้ดี

fellow กับ การจ้างงาน / การฝึกงานด้านคลินิก

คำถาม:

ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขแต่ไม่ใช่คนแคนาดาจะสามารถฝึกงานด้านคลินิกระหว่างการเข้าอบรมในโครงการได้หรือไม่

คำตอบ: ในการปฏิบัติงานคลินิกผู้ปฏิบัติจะต้องมีใบอนุญาตจากสมาคมแพทย์และศัลยแพทย์แห่งออนตาริโอ (CPSO

College of Physicians and Surgeons of Ontario) โดยปกติแล้ว **fellow**

ที่เข้าร่วมโครงการเดินทางมาแคนาดาโดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาศึกษา การหาประสบการณ์ทางคลินิกในกรณีนี้จึงถูกจำกัด

หากท่านกำลังลงทะเบียนเป็น **fellow** ทางคลินิกในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (โปรดดู **คำถาม:**

นักวิชาการด้านคลินิกเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นคำถามถัดไป) ท่านจะได้รับใบอนุญาตให้ทำงานได้พร้อมกับใบอนุญาตของ CPSO

เพื่อใช้ด้านการศึกษาก็จะสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ในระหว่างการทำวิจัยด้านคลินิก

คำถาม: **fellow** ด้านคลินิกมีอะไรบ้าง

คำตอบ: DFCM มีงานวิจัยด้านคลินิกที่ช่วยเพิ่มทักษะสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหลายด้าน

ซึ่งหลายโครงการมีการแข่งขันอย่างสูง โปรดทราบว่า การสมัครและรับเข้าโครงการเหล่านี้แยกจาก Academic Fellowship

อย่างสิ้นเชิง วันสิ้นสุดการรับสมัครโครงการเหล่านี้จะอยู่ในเดือนตุลาคมของทุกปี กรุณาดูรายละเอียดจากเว็บไซต์

<http://www.dfcm.utoronto.ca/prospectivelearners/prosres/pgy3.htm>

นักวิชาการจากต่างประเทศจะต้องผ่าน **Academic Fellowship** ซึ่งถือเป็นหลักสูตรบังคับก่อนที่จะเข้าโครงการอื่นๆของ DFCM ได้

การลาและพักผอน

คำถาม: ข้าพเจ้าจะลาพักผอนในระหว่างที่อยู่ในโครงการได้หรือไม่

คำตอบ: ทุกปีมหาวิทยาลัยมีวันหยุดคริสต์มาสซึ่งอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมต่อมกราคมเป็นเวลาสองสัปดาห์ fellow ยังได้รับอนุญาตให้หยุดพักผอนเพิ่มจากวันหยุดประจำปีดังกล่าวได้อีกสองสัปดาห์ต่อปี สำหรับการลาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโครงการก่อน มหาวิทยาลัยโตรอนโตยังอำนวยความสะดวกในเรื่อง [วันหยุดทางศาสนา](#) อีกด้วย นอกเหนือไปจากนี้แล้วการเข้าเรียนในทุกคาบถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

คำถาม: มีนโยบายอย่างไรสำหรับการลาฉุกเฉินในฐานะผู้ปกครองหรือลาป่วย

คำตอบ: โครงการ **Academic Fellowship** เป็นโครงการแบบเข้มข้น ดังนั้นจึงแนะนำว่านักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษานานควรถอนตัวและกลับเข้าเริ่มโครงการใหม่เมื่อหายดีแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่า fellow จะกลับเข้าโครงการอีกครั้ง สำหรับการป่วยระยะสั้นหรือมีความจำเป็นใดๆเกี่ยวกับครอบครัวจะได้รับอนุญาตให้ลาได้สูงสุดไม่เกินสองสัปดาห์ตลอดโครงการ นักศึกษาท่านใดคิดว่าจะต้องใช้วันลานี้ควรติดต่อผู้อำนวยการโครงการท่านที่ทราบถึงความจำเป็นและอาจจะต้องใช้หนังสือประกอบที่เหมาะสมเพื่อแจ้งการลา การลาคงของสตรีอาจจะได้รับอนุญาตนานสูงสุด 12 เดือนส่วนฝ่ายชายสามารถลาได้สูงสุด 1 เดือน นักศึกษาควรแจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกโครงการทราบถึงวันลาไว้ล่วงหน้า

คำถาม: โครงการนี้สามารถช่วยให้ข้าพเจ้าได้รับสิ่งต่อไปนี้ได้หรือไม่ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะจาก **CPSO** / แพทย์ประจำบ้าน / งานสอนนักศึกษาแพทย์

คำตอบ: ไม่ได้ **academic fellowship**

ไม่ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นแพทย์ประจำบ้านหรือการยื่นใบสมัครขอเป็นแพทย์ประจำบ้าน

คำถามเกี่ยวกับการเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตสำหรับ **IMG**

โปรดติดต่อโดยตรงที่ [ผู้ประสานงานของ DFCM IMG](#)

คำถาม: ข้าพเจ้าจะทำประกันสุขภาพได้อย่างไร

คำตอบ: นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีประกันสุขภาพ fellow และครอบครัวที่ติดตามสามารถทำประกัน UHIP (University Health Insurance Plan) ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก [เว็บไซต์](#) ของ UHIP